

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

## BÁO CÁO THÀNH TÍCH

**Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì**  
*(về những thành tích xuất sắc đạt được)*

**Tên đơn vị: Tạp chí Thi đua Khen thưởng**

### I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

#### 1. Đặc điểm tình hình

Tạp chí Thi đua Khen thưởng được thành lập trên cơ sở Bản tin Thi đua - Khen thưởng thuộc Viện Thi đua Khen thưởng Nhà nước trước đây, nay là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Sau 01 năm hoạt động có hiệu quả và do nhu cầu phát triển của ngành, bản tin Thi đua Khen thưởng đã được nâng cấp thành Tạp chí Thi đua Khen thưởng theo Giấy phép số 336/GP-BVHTT ngày 07/6/2001 của Bộ Văn hóa- Thông tin về hoạt động báo chí của Tạp chí Thi đua Khen thưởng.

Tạp chí là đơn vị trực thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, hoạt động theo mô hình **đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ hoàn toàn về tài chính** theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và theo Quyết định số 207/QĐ-BNV ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Bộ Nội Vụ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Tạp chí Thi đua Khen thưởng (*sau đây được gọi tắt là Tạp chí*) in ấn với độ dày 56 trang, khổ giấy 20,5 x 29,5 cm, ra 01 kỳ mỗi tháng, được phát hành tới tất cả các tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong cả nước.

- Địa điểm trụ sở chính: 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

- Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: 28 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

- Trang tin điện tử: [thidukhenthuongvn.org.vn](http://thidukhenthuongvn.org.vn)

- Cơ quan chủ quản: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

- Tổng số công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí là: 11 trong đó có 03 người trình độ thạc sỹ, 08 người trình độ đại học.

## **2. Chức năng, nhiệm vụ**

Là cơ quan ngôn luận của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các chức năng, nhiệm vụ:

- Tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

- Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhân tố mới và điển hình tiên tiến.

- Hướng dẫn công tác nghiệp vụ thi đua, khen thưởng.

- Trao đổi lý luận và kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước.

- Giúp lãnh đạo Ban làm đầu mối quan hệ với các cơ quan báo chí và truyền thông trong việc tuyên truyền kết quả phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng.

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ban hoàn thành nhiệm vụ do lãnh đạo Ban giao phó.

- Chủ trì và tham gia nghiên cứu các chuyên đề, các đề tài khoa học, đề án phục vụ công tác của Tạp chí và nhiệm vụ công tác khác của Ban.

## **3. Thuận lợi:**

- Tạp chí luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo nói chung và lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban nói riêng. Đây chính là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của Tạp chí.

- Với lực lượng phóng viên mỏng nhưng với tâm huyết vì sự phát triển của tòa soạn luôn “một gánh hai vai”, vừa làm công tác chuyên môn, vừa tranh thủ vận động đối tác cùng cộng đồng chia sẻ thông tin, nâng cấp cách truyền tải nhằm tạo ra hiệu ứng và hiệu quả thông tin mạnh mẽ hơn. Dù áp lực, song đội ngũ phóng viên đã không ngừng nỗ lực cống hiến, giữ vững bản lĩnh chính trị nghề nghiệp, trau dồi đạo đức nhà báo để sáng tạo ra những tác phẩm nhân văn có giá trị thông tin tuyên truyền, phù hợp với nhu cầu thực sự của số đông độc

giả. Đồng thời, tích cực tham gia phát huy các kỹ năng truyền thông, nhằm tạo ra những nguồn thu mới một cách hợp pháp, chính đáng, góp phần xây dựng tòa soạn với thương hiệu báo vững mạnh, góp phần vào công cuộc đổi mới phát triển của báo chí nước nhà.

- Trải qua nhiều năm, đội ngũ phóng viên, biên tập viên là nguồn nhân lực chuyên nghiệp được trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp tốt, được đào tạo bài bản, có khả năng sử dụng nhiều thiết bị hiện đại như: Máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm... đồng thời am hiểu nhiều loại hình báo chí. Đặc biệt, có nhiều năm kinh nghiệm tuyên truyền về lĩnh vực thi đua khen thưởng.

-Tập thể Tạp chí luôn đoàn kết trên dưới một lòng, khắc phục mọi khó khăn. Từ những ngày mới thành lập đến nay, trong bất kỳ nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn được giao luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

#### **4. Khó khăn:**

- Công nghệ số ra đời và phát triển đã làm xuất hiện nhiều loại hình báo chí mới, trong đó có truyền hình và internet. Sự phát triển nhanh chóng của báo điện tử với phương thức đưa tin, truyền tin kiểu mới dường như đã làm cho báo in không còn giữ được vị thế như trước. Chính vì vậy, Tạp chí bản giấy là báo ngành về lĩnh vực thi đua, khen thưởng lại càng gặp nhiều khó khăn.

-Để đổi mới và thích ứng với báo chí toàn cầu, năm 2008, trang điện tử của Tạp chí đi vào hoạt động, cơ sở vật chất máy móc, thiết bị vẫn thiếu và chưa đồng bộ. Từ máy tính, máy in và máy quay phim, thiết bị ghi hình, âm thanh, ánh sáng còn đi thuê... chưa đáp ứng được việc truyền, phát thông tin với công chúng, bạn đọc. Việc hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động báo chí của Tạp chí cũng là một trong những vấn đề cần phải hoàn thiện theo từng năm.

-Từ năm 2019, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính, tình hình tài chính của Tạp chí gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều ảnh hưởng như: Chi phí ngày càng cao cho giấy, mực in, thuê in, vận chuyển, nhuận bút nên bị giảm số lượng nhỏ về phát hành...

- Lực lượng phóng viên là nữ chiếm gần 70%; địa bàn hoạt động khai thác thông tin trên 63 tỉnh thành và các bộ, ban ngành đoàn thể rộng, do vậy, công tác phối hợp gặp nhiều khó khăn.

- Cộng tác viên tại các tỉnh, bộ ngành địa phương cơ bản là cán bộ thi đua khen thưởng tại chỗ, chưa được đào tạo kỹ năng báo chí về phỏng vấn, quay phim, biên tập âm thanh, hình ảnh video... Các bài viết gửi về tòa soạn phải chọn lọc, biên tập và chỉnh sửa nhiều.

## **II. THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐẠT ĐƯỢC (từ năm 2015 đến nay)**

**1. Tạp chí đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát hiện, nêu gương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống; qua đó góp phần lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, xây dựng xã hội hạnh phúc.**

Xuất phát từ tờ bản tin, sau đó là tờ Tạp chí dày 40 trang, in trên giấy offset, hiện nay đã được cải tiến, in 4 màu trên giấy couche, dày 56 trang. Các chuyên mục gồm có: Nhân vật - sự kiện; Diễn đàn trao đổi; Chung sức xây dựng nông thôn mới; Thi đua yêu nước; Điển hình tiên tiến; Văn hóa - Văn nghệ; Trả lời thư bạn đọc; Tin tức.

Không chỉ bám sát mục đích, tôn chỉ đề ra, Tạp chí đã có những đột phá trong cải tiến nội dung, chuyên mục, đưa tin tuyên truyền, tập trung thông tin những vấn đề quan trọng liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, dẫn khẳng định bước phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng cũng như vai trò, vị thế trong làng báo chí Việt Nam.

Với số ra thường kỳ hàng tháng, Tạp chí bản giấy đã đáp ứng được nhiệm vụ tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng. Các số tạp chí từng bước được biên tập và xuất bản có tính chuyên nghiệp cao, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Bài viết trên các chuyên mục của Tạp chí đều phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt, những phát minh, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những cách làm hay trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện chức năng báo chí, xây dựng điển hình, cổ vũ phong trào thi đua, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực. Nhiều bài viết mang tính diễn đàn, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng của ngành một cách có hiệu quả.

Nội dung các bài viết đều tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, đã tập trung vào tuyên truyền Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tuyên truyền đi vào trọng tâm các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được tuyên truyền sâu rộng khắp các tầng lớp nhân dân do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các phong trào này được gắn kết với tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; phong trào “Dân vận khéo”; phong trào “Hai tốt”...

Có thể nói, công tác tuyên truyền phát hiện, tôn vinh nhân điển hình tiên tiến đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong từng ngành, đơn vị và toàn xã hội; góp phần làm cho cái tốt, cái đẹp, cái thiện ngày càng có nhiều hơn, trở thành phổ biến trong xã hội, chiến đấu và chiến thắng cái xấu, cái ác, đem lại hạnh phúc cho mọi người.

**2. Trong những năm qua, trên các ấn phẩm của Tạp chí luôn dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, những tấm gương người tốt, việc tốt. Tạp chí đã phát hiện, nhân rộng và giới thiệu nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tới độc giả cả nước bằng nhiều hình thức.**

**Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, Tạp chí đã giới thiệu hơn 2.000 tập thể, cá nhân điển hình cho các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh; các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đã đăng tải, phát sóng các tin bài, phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến.**

Trên các ấn phẩm Tạp chí in và trang điện tử của Tạp chí Thi đua Khen thưởng luôn dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, những tấm gương người tốt, việc tốt. Việc này đã thể hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sáng còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”; “Lấy gương người tốt - việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Thông qua những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa để mỗi chúng ta sống, cống hiến nhiều hơn, sống vì cộng đồng. Đồng thời nhân rộng những điều tốt đẹp trong mỗi con người ra toàn xã hội để lòng nhân ái, tình yêu thương trở thành sợi dây gắn kết con người với nhau.

Thực hiện việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đều, rộng khắp mọi đối tượng, tầng lớp trong xã hội, Tạp chí đã phối hợp với các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương. Đặc biệt là các đơn vị như: Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam, Bộ Y tế, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hải Phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Thái Nguyên, Ban Thi đua Khen thưởng Ninh Bình, Ban Thi đua - Khen thưởng TP. Hà Nội, Ủy ban Dân tộc... tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt với nhiều bài viết sâu sắc, giới thiệu đến bạn đọc cả nước những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu và được nhiều độc giả trên cả nước đánh giá tốt.

Với phương thức tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về các phong trào thi đua theo hướng bám sát từ cơ sở, từng đơn vị, từng cụm, khối thi đua. Ngoài việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục như “Điển hình tiên tiến”, “Phong trào thi đua”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Gương sáng Thủ đô”, “Hà Nội Thi đua ái quốc”... từ năm 2019, nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu ngày càng cao của độc giả thời kỳ công nghệ số lên ngôi, Tạp chí đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều cuộc hội thảo, giao lưu, tọa đàm trực tuyến về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt..., góp phần tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, để cái tốt ngày càng nhân rộng và lan tỏa trong xã hội. Qua đó, Tạp chí Thi đua Khen thưởng trở thành chiếc cầu nối, làm lan tỏa rộng rãi những điển hình văn trong cuộc sống. Thông qua hai cuộc tọa đàm, những tấm gương người tốt, việc tốt đã được gặp gỡ, chia sẻ với nhau về những việc làm ý nghĩa

của mình. Họ cũng liên hệ, kết nối với nhau, cùng nhau triển khai, hiện thực hóa nhiều dự án, việc làm tốt.

Các cuộc Giao lưu trực tuyến “Nhớ lời Bác dặn” năm 2018, 2019 và Tọa đàm “Kết nối và Lan tỏa” năm 2020 do Tạp chí phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức đã tạo được ý nghĩa nhân văn to lớn. Bởi, việc tạo diễn đàn cho những người cùng chung mục đích, chí hướng không còn mới mẻ trong xã hội hiện nay; diễn đàn về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt cũng được không ít các đơn vị đứng ra tổ chức. Tuy nhiên, cách mà Tạp chí “chí công, vô tư” kết nối, đưa những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt xích lại với nhau, cùng trao đổi, cùng thực hiện những mục đích nhân văn... là một hành động vô cùng ý nghĩa.

Từ những cuộc kết nối giao lưu, tọa đàm do Tạp chí tổ chức đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và lan tỏa đến các bộ, ban, ngành, địa phương. Tại các đơn vị, họ đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức nhiều hoạt động để kịp thời động viên, khích lệ và nhân rộng các điển hình, thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh; tổ chức gặp mặt, nói chuyện, giao lưu với các điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt; xuất bản tạp chí, tập san chuyên đề giới thiệu các điển hình tiên tiến, sáng tác ca khúc về thi đua... Qua đó nêu gương, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiêu biểu là: Báo Nhân dân có chuyên mục “Người tốt, việc tốt”, Báo Lao động có chuyên mục “Bình dị mà cao quý”, Báo Hà Nội với chuyên mục “Nét đẹp người Thủ đô”. Đài Truyền hình Việt Nam mở các chuyên mục phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, tuyên truyền các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi như chuyên mục “Dạy nghề”, “Bạn của nhà nông”. Đài Tiếng nói Việt Nam có chuyên mục “Những bông hoa đẹp”, “Cửa sổ nhân ái”... góp phần khích lệ, nêu gương, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tạp chí đã cung cấp các điển hình tiên tiến cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, biểu dương các điển hình, gương người tốt, việc tốt; xây dựng nhiều chương trình, chuyên mục chất lượng, chuyên sâu, chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến từ cơ sở và trong các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa. Thông qua phong trào thi

đưa để phát hiện ra những điển hình tiên tiến và đơn vị có thể xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình ngày một hoàn thiện, hoàn chỉnh, trở thành mẫu mực để nêu gương học tập.

Năm 2020, Tạp chí phối hợp với Cục Bảo trợ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng cuốn sách “Những tấm gương sáng thắm lặn vì cộng đồng” với 50 gương điển hình tiên tiến. Đây là những tấm gương giữa đời thường, những việc làm tốt cho xã hội, cho cộng đồng cần tiếp tục được nhân lên nhiều hơn nữa, hướng tới một xã hội tốt đẹp, giàu giá trị đạo đức, phát triển phồn thịnh... Thông qua cuốn sách, một lần nữa khẳng định tinh thần tương thân tương ái, tình yêu thương nồng ấm của người Việt Nam; đồng thời, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lũ kinh hoàng với miền Trung vừa qua đã thử thách lòng tốt, tinh thần thiện nguyện trong xã hội càng được khơi lên. Chăm lo cho các đối tượng yếu thế, những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình cảm của mỗi người Việt Nam đã được thể hiện rất rõ trong cuốn sách.

Ngoài ra, hàng tháng, Tạp chí đều tổng hợp gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt từ các đơn vị gửi về cung cấp cho gần 50 cơ quan báo chí khác, là những báo có lượng độc giả, số lượng phát hành lớn như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền phong, Báo Phụ nữ Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội Nhân dân, VnMedia, VnExpress, Lao động, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo...

Nắm bắt được xu hướng phát triển báo chí hiện đại, Tạp chí đã cung cấp thông tin nhanh, chính xác về điển hình tiên tiến, các hoạt động tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc X, các gương điển hình tiên tiến cho các phóng viên chuyên trách theo dõi các mảng, lĩnh vực này để kịp thời tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Các điển hình tiên tiến được Đảng và Nhà nước tuyên dương và tặng thưởng các hình thức khen thưởng cao quý đều phát huy tốt truyền thống, giữ vững thành tích và vươn lên đạt thành tích cao hơn, là tấm gương để cổ vũ các nhân tố mới, điển hình mới.

Tạp chí đã hoàn thành xuất sắc công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến; góp phần nâng cao và phát huy giá trị nền tảng tinh thần của các phong trào



thi đua yêu nước, tinh thần cần cù lao động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

**3. Tạp chí là cơ quan báo chí duy nhất trong hệ thống các cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ hoàn toàn về tài chính. Việc Tạp chí tự chủ đồng nghĩa với việc giảm được gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, mô hình hoạt động của Tạp chí được lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao.**

**Tự chủ về tài chính đồng nghĩa với Tạp chí cũng giống như doanh nghiệp, làm thế nào để có ngân sách vận hành bộ máy như: Chi trả lương, thưởng, nhuận bút, văn phòng phẩm... Một điều khó hơn so với doanh nghiệp và cũng là khó nhất của Tạp chí khi bước ra tự chủ, đó chính là định hướng nội dung thông tin, bởi Tạp chí là công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng, vì thế không thể vì chuyện tăng doanh thu mà xa rời tôn chỉ mục đích.**

Theo “Báo cáo Đánh giá công tác báo chí năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020” của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam, tính đến ngày 30/11/2019, cả nước có 850 cơ quan báo chí in và điện tử. Trong đó, số cơ quan báo chí tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động như Tạp chí Thi đua Khen thưởng chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Thay vì thương mại hóa báo chí, chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá, thì Tạp chí Thi đua Khen thưởng đặt mục tiêu tăng lượng phát hành, mở rộng hợp tác nhằm xây dựng các chương trình có chất lượng cao, ký kết nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực thi đua khen thưởng nhằm tạo nguồn thu. Khi nguồn thu được đảm bảo, Tạp chí tái đầu tư cho công nghệ làm báo hiện đại như nâng cấp hệ thống phần mềm báo điện tử với dung lượng lớn, mua sắm mới các trang thiết bị phù hợp với thời đại 4.0 nhằm mục đích nâng cao chất lượng, nâng cấp hình thức truyền tải phục vụ nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Những năm qua, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí điện tử, sự cạnh tranh của mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác, sự thay đổi cách tiếp cận thông tin, thói quen của bạn đọc, số lượng phát hành và nguồn thu từ quảng cáo của báo chí in giảm dần. Nhiều cơ quan báo chí phải cắt giảm nguồn nhân lực, cắt giảm chi phí, nợ lương... để tiếp tục duy trì hoạt động. Tạp chí luôn tuân thủ

quy định của cơ quan Nhà nước và cơ quan thuế, vận dụng và thực hiện một cách nhanh chóng theo mô hình Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ đảm bảo các nguyên tắc tài chính của nhà nước với chất lượng, hiệu quả công việc đạt ở mức tốt nhất. Việc thu hồi công nợ phát hành Tạp chí được thực hiện nhanh, gọn và hiệu quả.

Với số lượng phóng viên ít ỏi, Tạp chí Thi đua Khen thưởng vẫn tự tổ chức ghi hình, sản xuất phim phóng sự, video clip về các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt của các bộ, ngành, địa phương để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tạp chí và trình chiếu phục vụ các hội nghị quan trọng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Qua đó, từng bước đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đồng thời, tạo nguồn thêm thu cho Tạp chí.

Cùng với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID - 19 chưa từng có trong nhiều thập kỷ xảy ra trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội của nhiều quốc gia, khu vực và thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp trong nước buộc tạm dừng, hoạt động sản xuất, kinh doanh giảm sâu hoặc rút lui khỏi thị trường... Trong bối cảnh đó, Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã có sự nỗ lực rất lớn, cố gắng khắc phục khó khăn, không chỉ đảm bảo tốt nguồn kinh phí hoạt động; chế độ lương, thưởng đầy đủ hàng tháng cho tập thể Tạp chí, không để xảy ra tình trạng nợ lương, lợi nhuận sau khi nộp thuế năm sau cao hơn năm trước (năm 2015 đạt 52.177.714 đồng – năm 2020 đạt 286.772.236 đồng).

Có thể nói, trong thời gian qua, Tạp chí đã hoàn thành “mục tiêu kép”: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng giao, vừa đảm bảo thu nhập cho viên chức, nhân viên, phóng viên và hàng tháng có thu nhập tăng thêm.

Năm 2020, là năm đặc biệt khó khăn, ảnh hưởng đại dịch COVID - 19 trầm trọng, ngay từ những ngày đầu năm mới, ban biên tập đã xác định rõ Tạp chí là đơn vị tự chủ hoàn toàn nên cần phải hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm sau:

Giữ vững số lượng phát hành trên toàn quốc; giảm tối đa các chi phí phát sinh không cần thiết như hạn chế đi công tác bằng nguồn kinh phí tự chủ; ngoài các nguồn thu từ hoạt động chuyên môn sản xuất sản phẩm báo chí và dịch vụ thông tin truyền thống, Tạp chí đã tăng cường nguồn thu khác nhằm tăng thu nhập, doanh thu cho đơn vị góp phần tái đầu tư vào việc trang bị thiết bị hiện

đại, phục vụ hoạt động chuyên môn. Từ đó, đội ngũ phóng viên, kỹ thuật thiết kế các sản phẩm truyền thông, sự kiện... phù hợp với từng đối tượng; nguồn nhân lực có chuyên môn cao, làm cùng lúc nhiều việc nhằm tiết kiệm chi phí nhân công.

Cụ thể như: Chủ động các nguồn vốn tiết kiệm để duy trì hoạt động; tìm kiếm các nguồn lực khác để dự phòng trong lúc bị cách ly, các hoạt động bị giảm sút; tăng cường các hoạt động trực tuyến, trao đổi thông tin qua mạng, ký kết các hợp đồng qua mạng. Chủ động phối hợp tuyên truyền với các bộ ngành, địa phương nhằm tăng cường tuyên truyền và tăng nguồn thu. Mở rộng các loại hình tuyên truyền như: Xuất bản sách điển hình tiên tiến; tổ chức tọa đàm với các tỉnh, bộ ngành địa phương; xây dựng các chương trình videoclip trên báo điện tử...

Những kết quả trên là minh chứng cho một Ban biên tập đầy nỗ lực, quyết tâm với tinh thần, trách nhiệm cao, là bước đột phá trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giúp Tạp chí tạo ra được nguồn thu bền vững trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đội ngũ cán bộ, mà vẫn giữ vững được tôn chỉ, mục đích chính trị đề ra. Năm 2020 đạt doanh thu tăng trưởng gấp 05 lần các năm khác.

**Tính đến thời điểm hiện nay, Tạp chí là cơ quan báo chí duy nhất của Bộ Nội vụ tự chủ hoàn toàn về kinh phí và hoạt động có lãi.**

**Nộp ngân sách nhà nước: Trong giai đoạn 2015-2020, đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước đảm bảo đầy đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu hàng năm theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn. (Các bản xác nhận nộp thuế từng năm gửi kèm).**

Chi tiết kết quả hoạt động tự chủ tài chính từ năm 2015 - 2020 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lợi nhuận sau thuế	52.177.714	52.591.058	59.582.593	25.866.138	53.381.393	286.772.236

**4. Ngoài chuyên mục chính tuyên truyền, phổ biến về công tác thi đua, khen thưởng, Tạp chí Thi đua Khen thưởng mở chuyên mục Diễn đàn trao đổi về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng. Đây là nơi cung cấp, trao đổi và chia**

sở thông tin, kinh nghiệm, thực tiễn công tác thi đua khen thưởng. Chuyên mục Trả lời bạn đọc, nơi trao đổi thông tin hữu ích cho bạn đọc. Bên cạnh Tạp chí Thi đua Khen thưởng bản giấy, Trang thông tin điện tử Tạp chí Thi đua Khen thưởng cũng được tạo ra một kênh thông tin mới, một đầu ra của Tạp chí Thi đua Khen thưởng bản giấy, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh, kịp thời, thường xuyên về công tác thi đua, khen thưởng, qua đó mở rộng đối tượng bạn đọc.

Trang thông tin điện tử thi đua khen thưởng với một số chuyên mục chính như: Phong trào thi đua, Điển hình tiên tiến, Diễn đàn, Chuyên đề, Văn bản về Thi đua Khen thưởng, Quyết định khen thưởng, Hỏi đáp, Videoclip...

Với số lượng truy cập trung bình hàng năm trên 1,5 triệu lượt cho thấy trang thông tin điện tử đã thực sự thu hút được sự quan tâm của độc giả tới công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, các ấn phẩm và kênh tuyên truyền của Tạp chí đã có bước tiến vượt bậc về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu về đổi mới báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Với số lượng thư gửi về tòa soạn hơn 100 thư qua đường bưu điện và thư điện tử mỗi tháng đã khẳng định được sự quan tâm của bạn đọc đến Tạp chí Thi đua Khen thưởng trong thời gian qua. Thông qua những bài viết được đăng tải trên Tạp chí Thi đua Khen thưởng nhiều bạn đọc đã gửi thư, liên hệ để xin số điện thoại của điển hình, gương người tốt việc tốt, mô hình hay để học hỏi kinh nghiệm, muốn đóng góp, tham gia với những địa chỉ làm từ thiện. Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã đóng góp vai trò là cầu nối và tạo sự lan tỏa.

Với những câu hỏi gửi về hỏi về quy định, tiêu chuẩn xét khen thưởng được Tạp chí Thi đua Khen thưởng tổng hợp sau đó phối hợp cùng chuyên viên của các vụ, đơn vị của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương để giải đáp mọi thắc mắc của bạn đọc.

Các chuyên mục được coi là nguồn tư liệu giúp bạn đọc có thêm kiến thức, cũng như các kỹ năng xây dựng mô hình, giải pháp thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị và công tác xét chọn sáng kiến, giải pháp của các cá nhân; một số giải pháp trong công tác phát hiện điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để đề xuất khen thưởng và thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả.

**5. Công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng**

Tạp chí đã tham mưu cho Lãnh đạo Ban triển khai chương trình phối hợp phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến giữa Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam...và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh các gương tập thể, cá nhân là các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Tạp chí phối hợp các Vụ, đơn vị trong Ban chủ trì, tham mưu với Lãnh đạo Ban và triển khai công việc trong Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, lần thứ X; Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2018; Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 19/5/2019 tại Hà Nội; Lễ tuyên dương Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 vào ngày 18/10/2019 tại tỉnh Nam Định; Hội nghị điển hình tiên tiến của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giai đoạn 2020 - 2025; Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng hàng năm...

Được phân công là cơ quan đầu mối nhận báo cáo của các đơn vị gửi về tuyên truyền trong Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Tạp chí đã tổng hợp, thống kê, tóm tắt báo cáo thành tích của các điển hình và gửi giới thiệu với cho 60 cơ quan báo chí để viết bài tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Nhằm truyền tải toàn bộ nội dung Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến bạn đọc, Tạp chí đã có sáng kiến phát trực tiếp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X trên trang thông tin điện tử thông qua kênh mạng youtube. Mảng-set, các trang nội dung được thiết kế mới theo hướng hiện đại, bắt mắt và phù hợp. Phần bài và ảnh đan xen, bổ sung lẫn nhau, tạo sự sinh động và tăng hiệu ứng giúp người xem dễ hình dung và nhớ lâu hơn.

Tạp chí đã sản xuất được 3 video clip tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Để có những thước phim sử dụng trong 3 video này, đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên Tạp chí đã không quản ngại khó khăn, trực tiếp đến cơ sở phỏng vấn, ghi hình. Trong 3 mô hình, điển hình được xây dựng trong videoclip có đơn vị quân đội đóng quân tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Tuy nhiên, đội ngũ Tạp chí vẫn đến tận nơi ghi hình để có được những cảnh quay chân thực.

Tạp chí đã triển khai hoàn thành tốt các công việc của Trung tâm Báo chí tại Đại hội: Liên hệ với các cơ quan báo chí để đăng ký và cấp thẻ tác nghiệp cho phóng viên; soạn thảo các thông cáo báo chí; chuẩn bị các bài tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đăng trên Tạp chí Thi đua, Khen thưởng.

Tạp chí phối hợp với các bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương và các tỉnh thành trong cả nước về việc tham mưu với Lãnh đạo Ban xây dựng và thực hiện cuốn sách “Những gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt giai đoạn 2016-2020” và cuốn Kỷ yếu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, X nhằm ghi lại dấu ấn thành công của Đại hội và tuyên truyền sinh động, rõ nét hơn các điển hình tiên tiến qua các bài viết với thiết kế đẹp về hình thức; phong phú, chất lượng về nội dung. Để xây dựng được nội dung cuốn sách phong phú, chất lượng Tạp chí Thi đua, Khen thưởng đã tổng hợp, chọn lọc từ hơn 230 điển hình được các đơn vị gửi về giới thiệu và những điển hình tiên tiến mà Tạp chí phát hiện trong quá trình tuyên truyền để chọn ra 90 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đưa vào nội dung.

Để có bài viết chất lượng, chân thật, không phải chỉ thông qua những báo cáo thành tích gửi về, đội ngũ phóng viên của Tạp chí đã trực tiếp liên hệ với điển hình để xin tư liệu, phỏng vấn thông qua điện thoại, thư điện tử với những điển hình ở xa. Một số điển hình, mô hình ở gần, phóng viên tận nơi để viết bài. Cuốn sách được phát hành 2.500 bản và là một trong những tài liệu quan trọng được phát trong Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; và cuốn Kỷ yếu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, X là tư liệu quý để lưu lại cho các kỳ Đại hội sau.

Đặc biệt, Tạp chí đã phối hợp cùng Thông tấn xã Việt Nam về công tác chuẩn bị cho Triển lãm ảnh tại Đại hội. Trong đó Tạp chí đã có nhiều đề xuất quan trọng trong việc lựa chọn hình ảnh tiêu biểu để trưng bày tại triển lãm. Tạp chí trực tiếp xây dựng kế hoạch chụp ảnh cho các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Phối hợp cùng Thông tấn xã Việt Nam trong việc chụp ảnh cho gần 120 đoàn đại biểu tham dự Đại hội. Với hơn 2.000 tấm ảnh được phát tới từng đại biểu sau khi kết thúc Đại hội. Mặt khác, để truyền tải toàn bộ nội dung Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến bạn đọc, Tạp chí đã có sáng kiến phát trực tiếp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X trên trang thông tin điện tử thông qua kênh mạng youtube. Chương trình đã thu hút gần 1 triệu lượt xem.

Công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí luôn nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và tệ nạn xã hội; Tham gia đầy đủ các khóa học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; tìm hiểu, thực hiện pháp luật của Nhà nước như: Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí được...; Quán triệt đối với từng công chức, viên chức gắn liền với phổ biến các quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài việc thực hiện tốt các quy định, quy chế của Đảng, của chi bộ, còn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, trước hết là vai trò trách nhiệm, thực hiện rõ ràng trong phân công, phân nhiệm, trao đổi bàn bạc, công khai.

Thực hiện tốt các hoạt động xã hội như tham gia đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em, bão lụt... Đồng thời cơ quan tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo đời sống cho cán bộ công chức cơ quan.

Tạp chí luôn nâng cao tinh thần tự giác, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu.100% công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hưởng ứng, tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mục đích nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tha hóa biến chất của một bộ phận cán bộ công chức suy giảm về đạo đức làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

## **6. Biện pháp thực hiện để đạt thành tích xuất sắc nêu trên**

Bám sát sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng như sự phối hợp công tác của các Vụ, đơn vị trong Ban đã giúp Tạp chí có điều kiện thuận lợi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tạp chí phối hợp với các Vụ, đơn vị tham mưu xây dựng các điển hình tiên tiến qua việc phối hợp cho phóng viên tham dự các hội nghị tổng kết các Cụm, khối thi đua. Từ đó, nắm bắt thực tế mọi hoạt động của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai các phong trào thi đua phù hợp với từng tình hình của các tỉnh, bộ ngành trên cả nước.

Chủ động nắm bắt tình hình phát triển của báo chí trong và ngoài nước, cùng với những nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng các ấn phẩm hàng năm về cả nội dung và hình thức, Tạp chí đã tạo được uy tín cao đối với độc giả trong và

ngoài ngành trên cả nước. Đặc biệt những năm gần đây, Tạp chí Thi đua Khen thưởng được các cơ quan chức năng đánh giá cao và đông đảo bạn đọc yêu mến cả về hình thức trình bày đẹp, hấp dẫn người đọc mà còn về những bài viết chuyên sâu, mang tính lý luận cao về công tác thi đua, khen thưởng được đặt bài từ các chuyên gia, những người công tác lâu năm.

Tạp chí được phát hành tới 63 tỉnh thành trên cả nước, đến những vùng sâu, xa; xuống tới cấp xã, cấp phòng, nơi biên giới và hải đảo xa xôi của tổ quốc... Bên cạnh đó, Tạp chí cũng được nhiều bộ, ngành, nhiều tổ chức trong các lĩnh vực khác nhau đặt mua với số lượng khá lớn. Điều này khẳng định, việc tuyên truyền cho công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến diễn ra sâu rộng, có hiệu quả và tạo được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Không chỉ phát hành sâu rộng, công tác phát hành đảm bảo tạp chí đến tay người đọc một cách nhanh chóng, đã góp phần vào việc phản ánh kịp thời những sự kiện nổi bật của ngành, của đất nước.

Công tác xây dựng đội ngũ công tác viên vẫn nhận được sự quan tâm lớn của Ban Biên tập theo hướng tăng cường phát triển những đối tượng đã từng có thâm niên trong ngành có nhiều kinh nghiệm, mạng lưới công tác viên được trải rộng theo vùng miền, lĩnh vực. Tạp chí luôn quan tâm giữ gìn mối quan hệ, thường xuyên trao đổi thông tin, định hướng cho công tác viên.

Quản lý chặt chẽ đội ngũ làm công tác quảng cáo, tuyển chọn những cá nhân có đạo đức, trình độ chuyên môn cao, thực hiện đúng quy định của pháp luật tạo nguồn thu để đáp ứng về tài chính thu - chi của các hoạt động, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác hành chính trị sự đảm bảo được cho các hoạt động của Tạp chí, phục vụ chu đáo tận tình đáp ứng được yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên trong Tạp chí hoàn thành tốt nhiệm vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với người đến liên hệ công tác.

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tạp chí đã cử toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tham gia những lớp bồi dưỡng về sử dụng hệ thống phần mềm văn bản điện tử và đã đưa vào sử dụng. Hiện tại, đa số văn bản đều được trao đổi qua hòm thư công vụ. Việc biên tập các tin, bài được thực hiện trên máy tính thay vì biên tập trên giấy như trước kia.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Tạp chí đã quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; tổ chức các lớp tập huấn, sắp xếp công việc cử cán bộ,



công chức đi đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ...; tổ chức cho cán bộ đi thăm quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

Công tác kiện toàn, tổ chức bộ máy cũng được coi trọng và tiến hành thường xuyên phù hợp với đơn vị thực hiện tự chủ hoàn toàn về tài chính. Việc tiếp nhận và bổ sung nhân sự được quan tâm củng cố và kiện toàn. Việc rà soát và sắp xếp quy hoạch lãnh đạo, quản lý của Tạp chí được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban và Bộ Nội vụ.

Công tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tạp chí đã cử nhiều lượt công chức, viên chức, phóng viên đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại các lớp học nghiệp vụ khác nhau và thu được nhiều kết quả tốt. Trước đây, trụ sở tòa soạn có 3 phòng làm việc, trang thiết bị hầu hết là dùng chung, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc nhưng tập thể, viên chức, người lao động của Tạp chí vẫn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tạp chí là lực lượng nòng cốt, luôn được lãnh đạo Tạp chí quan tâm sâu sát. Các đoàn viên luôn tích cực tham gia, đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của ngành, của cơ quan. Hầu hết các phong trào, Tạp chí đều sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ được phân công nên thông qua đó mỗi đoàn viên công đoàn và Đoàn Thanh niên đều có sự trưởng thành vượt bậc.

Tổ chức Công đoàn Tạp chí thường xuyên tham gia, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức trong đơn vị, đảm bảo dân chủ ở cơ sở và khuyến khích các đoàn viên công đoàn phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, chăm lo điều kiện làm việc và sinh hoạt. Công đoàn Tạp chí, từ năm 2017 đến nay, hàng tháng đều hỗ trợ gạo cho bếp ăn của cơ quan, tăng thêm điều kiện chất lượng bữa ăn trưa của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Việc làm này, đã được Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao.

Công đoàn Tạp chí đã hoạt động hiệu quả trong việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia tốt các hoạt động chung của toàn Ban, đóng góp cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao và đã đạt nhiều

hình thức khen thưởng của công đoàn cấp trên. Cùng với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tạp chí thực sự là nòng cốt trong các hoạt động phong trào, các hoạt động văn hoá, thể thao, ngoại khóa, nghỉ mát... tạo không khí đoàn kết, vui tươi, lành mạnh trong mái ấm cơ quan.

Nội bộ Tạp chí luôn đoàn kết, dân chủ, mọi viên chức, người lao động đều nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng công tác vì mục tiêu chung của toàn cơ quan, luôn nêu cao tinh thần phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Về công tác Đảng, trong nhiều năm liền Chi bộ Tạp chí - Tin học luôn được đánh giá là chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”. Đây chính là động lực tinh thần, thúc đẩy tập thể viên chức, nhân viên, phóng viên Tạp chí.

### **III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG**

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010 (QĐ 804/QĐ-CTN ngày 09/06/2010).

- Từ năm 2010 đến nay chi bộ Tạp chí liên tục đạt “Trong sạch vững mạnh và Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Công đoàn bộ phận Tạp chí cũng đều đạt danh hiệu “Tổ chức công đoàn vững mạnh”.

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2010 (QĐ 107/QĐ-BNV ngày 30/1/2011)

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2011 (QĐ 28/QĐ-BNV ngày 11/1/2012)

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012 (QĐ 990/QĐ-TTg ngày 26/3/2013).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 (QĐ-TTg ngày 06/01/2016).

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2018 (Quyết định 4887/QĐ-UBND ngày 17/9/2018);

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2019 (Quyết định 5669/QĐ-UBND ngày 09/10/2019).


- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2019 (QĐ 1133/QĐ-BNV ngày 26/12/2019).

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2020 (QĐ 4051/QĐ-UBND ngày 10/09/2020).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 vì đã có thành tích xuất sắc trong phục vụ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Quá trình 20 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là những thành tích xuất sắc trong những năm qua, đề động viên, khích lệ tập thể công chức, viên chức, phóng viên và người lao động của Tạp chí Thi đua Khen thưởng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian tới, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Tạp chí Thi đua Khen thưởng.


**XÁC NHẬN CỦA  
BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG  
TRUNG ƯƠNG  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



*Phạm Đức Toàn*

**Phạm Đức Toàn**

**TM. BAN BIÊN TẬP  
TỔNG BIÊN TẬP**



*Phạm Hồng Long*

**Phạm Hồng Long**

**XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG  
BỘ TRƯỞNG**



*Phạm Thị Thanh Trà*

**Phạm Thị Thanh Trà**